




สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

28 พฤศจิกายน 2567



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>นโยบาย</p> <p>โรค NCDs</p> <p>1. จ.อยุธยาเปิดคลินิก NCDs สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ เดลินิวส์</p> <p>- นพ.ปรีชา เปรมปรี ผู้ตรวจราชการฯ เขตสุขภาพที่ 4 เป็นประธานพิธีเปิดคลินิก NCD Remission และศูนย์คนไทยห่างไกลโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ณ รพ.สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวราลงกรณ (วาสนมหาเถร) และ รพ.สต.ปากจั่น อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องกับนโยบายของ สร. การขับเคลื่อนนโยบายคนไทยห่างไกล NCDs นำสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่</p> <p>2. อาชีพรับจ้างขับรถยนต์สาธารณะ เสี่ยงเป็นโรค NCDs สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์ คอลัมน์ สกู๊ปหน้า 1 เดลินิวส์</p> <p>- รศ.ดร.อรพินท์ เล่าซี้ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ม.มหิดล เผยผลการศึกษา คก.ประเมินสมรรถนะผู้รับจ้างขับรถยนต์สาธารณะสูงวัย ในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล พบว่าแรงงานสูงวัยที่ประกอบอาชีพรับจ้างขับรถยนต์สาธารณะมีน้ำหนักเกินเสี่ยงเป็นโรค NCDs ถึงร้อยละ 75 ขณะที่ร้อยละ 42 เป็นโรคเรื้อรังที่ต้องพึ่งยา และ ร้อยละ 52 มีประสาทสัมผัสต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน สาเหตุจากการต้องใช้ชีวิตอยู่ในรถจนขาดการเคลื่อนไหวอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยบนถนน ดังนั้น ปัญหานี้เป็นเรื่องที่ต้องอาศัยความร่วมมืออย่างจริงจังจากทุกฝ่าย เพื่อลดอุบัติเหตุและการบาดเจ็บทางถนน</p>	
<p>ผลิตภัณฑ์ 'กัญชา-กัญชง' สู่มุมไพรเศรษฐกิจ Quick Win</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (กรุงเทพธุรกิจ, ผจก., เดลินิวส์, opt-news)</p> <p>- นายโฆสิต สุวินิจจิต ที่ปรึกษา รวม.สร. เป็นประธานเปิดงาน Asia International Hemp Expo & Forum 2024 (AIHE) สร. สนับสนุนกัญชา-กัญชงทางการแพทย์เต็มรูปแบบ สอดคล้องกับนโยบาย "เมดิคัล ฮับ" และ "เวลเนส ฮับ" ของรัฐบาล โดยเตรียมลดขั้นตอนด้านกฎระเบียบเพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์อย่างถูกกฎหมาย นอกจากนี้ กระทรวงฯ จะเสนอ "5 สมุนไพร Quick Win" ได้แก่ กัญชา, กัญชง, กระชายดำ, ไพล, ขมิ้นชัน และกระท่อม ต่อคณะกรรมการนโยบายสมุนไพรแห่งชาติในวันที่ 6 ธ.ค. 67 พร้อมสนับสนุนสมุนไพรอื่น ๆ อีกกว่า 10 รายการ ตั้งเป้าพัฒนาเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญผ่านการวิจัยการแพทย์แผนปัจจุบันและแผนไทย และกระบวนการผลิตที่ครบวงจร ประเทศไทยมีศักยภาพสูงด้านกัญชง โดยเฉพาะการเป็นแหล่งผลิตสาร CBD ที่มีคุณภาพ พร้อมผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลาง Hemp ระดับเอเชียและโลกในอนาคต</p>	
<p>นักกายภาพบำบัดขาดแคลน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thecoverage</p> <p>- ศ.ดร.ภ.ประวีตร เจนวนรธนะกุล นายกสภากายภาพบำบัด วาระปี 2566-2569 เผย ประเทศไทยกำลังประสบปัญหาการดูแลฟื้นฟูผู้ป่วยระยะฟื้นฟูวิกฤต โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) ที่ต้องได้รับการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพจากนักกายภาพบำบัดยังเข้าไม่ถึงบริการ เพราะขาดแคลนนักกายภาพบำบัดจำนวนมาก อาจทำให้ขาดโอกาสในการฟื้นฟูสภาพร่างกายเพื่อกลับมาเป็นปกติ หรือใช้ชีวิตได้ใกล้เคียงกับปกติ โดยสร.มียุทธศาสตร์การปฏิรูปกำลังคนและภารกิจบริการด้านสาธารณสุขในภาพรวมทั้งระบบระยะ 10 ปี ซึ่งจะเริ่มต้นในปี 2567 ทั้งนี้ หลักสูตรการผลิตนักกายภาพบำบัดต้องใช้เวลาเรียน 4 ปี ซึ่งในปี 2571 ถึงจะมีนักกายภาพบำบัดรุ่นแรกจากโครงการออกมา สร. อาจต้องเร่งกระบวนการผลิตนักกายภาพบำบัดให้เร็วกว่านี้ เพื่อรองรับสถานการณ์ผู้ป่วยในปัจจุบันและอนาคต</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
 <p>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p>	
<p>วันครบรอบ 82 ปี สถาปนากระทรวงสาธารณสุข</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการออนไลน์, มติชน, Thaitodaynews, Hfocus, NewTV, ThailandPlus, ThaiGov)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. นำข้าราชการวางพานพุ่มถวายสักการะพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงสาธารณสุข ครบรอบ 82 ปี ขับเคลื่อนนโยบาย เพื่อให้คนไทยมีสุขภาพที่ดี ยกระดับการให้บริการที่สะดวก รวดเร็ว เท่าเทียม ทัวถึง รวมทั้งส่งเสริมด้านการป้องกันโรคอย่างเข้มข้น เพื่อลดอัตราการเจ็บป่วย ลดงบประมาณของประเทศ</p>	
<p>ศูนย์วินิจฉัยโรคขั้นสูงด้วยคลื่น MRI</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. เป็นประธานเปิดศูนย์วินิจฉัยโรคขั้นสูงด้วยคลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) ขนาด 3 เทสลา ณ บริเวณชั้น 1 หน้าที่ศูนย์วินิจฉัยโรคขั้นสูงด้วยคลื่น MRI รพ.ชลบุรี โดยเครื่องนี้สามารถสร้างภาพ 3 มิติที่มีความคมชัดสูง ช่วยวินิจฉัยโรคได้แม่นยำ เช่น โรคสมอง หัวใจ มะเร็ง และความผิดปกติของกระดูกและข้อ MRI เหมาะสำหรับการตรวจหาเนื้องอกในกระดูก ความผิดปกติในไขกระดูก และอาการบาดเจ็บของข้อ เช่น ข้อเข่าและข้อไหล่ โดยให้ข้อมูลที่ละเอียดกว่าเอกซเรย์และ CT Scan ช่วยแพทย์วางแผนการรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p>	
<p>โครงการเป็นจ่ายยา 32 อาการเจ็บป่วยเล็กน้อย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ไทยรัฐ</p> <p>-นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. เผยความคืบหน้า กรณีแพทย์สภาฟ้อง สปสช. ต่อศาลปกครอง กรณีโครงการดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อย 16 กลุ่มอาการโดยเภสัชกรร้านยา ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่า ได้หารือร่วมกับสภาเภสัชกรรมแล้วเห็นพ้องต้องกันว่า จะมีการตั้งตัวแทนของทั้ง 2 สภาวิชาชีพ คือสภาเภสัชกรรม และแพทย์สภา โดยมีผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมายของกฤษฎีกาเป็นข้าราชการเกษียณมาดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการชุดนี้ เพื่อให้ได้ข้อตกลงร่วมกันทั้งสองสภาวิชาชีพว่า มีข้อตกลงและจะลดหย่อนกันได้อย่างไร ตอนนี้โครงการเป็นจ่ายยา 32 อาการเจ็บป่วยเล็กน้อย หากสรุปได้ก็นำข้อมูลตรงนี้ไปแถลงต่อศาล ก็สุดแล้วต่อศาลว่าจะซื้ออย่างไร</p>	
<p>เหตุคนร้ายยิง 3 ศพ หนองบัวลำภู</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, ผจก., บ้านเมือง, สยามรัฐ, hfocus, newtv, ch3, thaitodaynews)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. สั่งการทีม MCATT จากรพ.จิตเวชเลยราชนครินทร์ และรพ.ศรีบุญเรือง ลงพื้นที่ อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู เพื่อประเมินผลกระทบด้านจิตใจจากเหตุชายวัย 58 ปี ก่อเหตุยิงประชาชนเสียชีวิต 3 ราย ทีม MCATT จะให้การเยียวยาจิตใจแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต ผู้เห็นเหตุการณ์ และชุมชนใกล้เคียง ด้วยหลักการปฐมพยาบาลทางใจ เพื่อช่วยให้ผู้ได้รับผลกระทบผ่านพ้นเหตุการณ์สะเทือนขวัญ พร้อมแนะนำประชาชนสังเกตสุขภาพจิตตนเองและคนใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติควรปรึกษาแพทย์หรือสายด่วนสุขภาพจิต 1323 ทันที</p>	
<p>งานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 17</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สยามรัฐ, เดลินิวส์, ผจก., บ้านเมือง, สยามรัฐ, แนวหน้า) นสพ.(กรุงเทพธุรกิจ, ไทยรัฐ)</p> <p>- นายเดโชติคม ขาวทอง รมช.สธ. และรองประธานกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 17 พ.ศ. 2567 ที่จัดขึ้น โดยสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ร่วมกับภาคีเครือข่ายยุทธศาสตร์ระหว่างวันที่ 27-28 พ.ย. 2567 ณ อาคาร อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี ภายใต้ประเด็นหลัก "เศรษฐกิจยุคใหม่ สร้างสุขภาวะไทยยั่งยืน" ซึ่งมีภาคีเครือข่ายสมาชิกสมัชชาสุขภาพ ผู้ทรงคุณวุฒิ และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมในที่ประชุมกว่า 2,000 คน และผ่านระบบออนไลน์อีกกว่า 1,000 บัญชี เพื่อประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันขับเคลื่อน มติสมัชชาอนามัยโลก "การมีส่วนร่วม ของสังคม" พร้อมเดินหน้าหาแสวงหาฉันทมติ 2 ประเด็นวาระ พลิกโฉม กำลังคน และท่องเที่ยวแนวใหม่ พร้อมเสนอ 2 ประเด็นใหญ่ ทวงคืนสิ่งแวดล้อม และสานพลังสู้ NCDs เป็นวาระแห่งชาติ</p>	
<p>เฝ้าระวังน้ำท่วม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชนออนไลน์, ฐานเศรษฐกิจ, ข่าวสด, สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, FM91, NewTV, Hfocus, thailandplus, ThaiGov)</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. เผยว่าจากการเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก คลื่นลมแรงภาคใต้ ช่วงวันที่ 27-30 พฤศจิกายนนี้ มีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงจะเคลื่อนผ่านประเทศมาเลเซียลงสู่ทะเลอันดามัน ทำให้ภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมาก มีพื้นที่ได้รับผลกระทบ 4 จังหวัด ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสงขลา จึงได้กำชับให้เฝ้าระวังป้องกันสถานพยาบาลที่มีความเสี่ยงในเขตสุขภาพที่ 11 และ 12 รวม 113 แห่ง เป็น โรงพยาบาลศูนย์ 3 แห่ง โรงพยาบาลทั่วไป 1 แห่ง โรงพยาบาลชุมชน 12 แห่ง และ รพ.สต. 97 แห่ง รวมถึงเตรียมความพร้อมให้การช่วยเหลือดูแลสุขภาพประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางด้วย</p>	
<p>โควิด 19</p> <p>1. ค่าเสี่ยงภัยนอกสังกัด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, hfocus, thecoverage, thailandplus)</p> <p>-น.พ.นเรศฤทธิ์ ชัดระสีมา ผู้ช่วยปลัด สธ. เป็นประธานประชุมชี้แจงแนวทางการเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัยของ จนท.ที่ปฏิบัติงานโควิด 19 กับ 25 หน่วยงานนอกสังกัดที่เป็น อปท. 43 จังหวัด รวม 170 แห่ง มี อปท. เข้าร่วมตรวจสอบเอกสารแล้ว 145 แห่ง ยังเหลืออีก 25 แห่ง จึงเชิญ อปท. ที่เหลือเข้าประชุมชี้แจงเพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายได้อย่างถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ สธ. กำหนด โดยให้จัดส่งเอกสารภายในวันที่ 16 ธ.ค. 67 ซึ่งมี 2 หน่วยงานไม่ประสงค์รับ ได้แก่ ทต.ช้างเผือก จ. เชียงใหม่ และ ทต.บ้านเชียง จ.อุดรธานี</p> <p>2. หมอยงรำลึก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, แนวหน้า, โพสต์ทูเดย์, thekey.news)</p> <p>-ศ.นพ.ยง ภูวรวรรณ จุฬาฯ โปสต์ย่อนถึงเหตุการณ์ครบรอบ 5 ปี การแพร่ระบาดของโควิด 19 ปีที่ 2 ว่าช่วงต้นปีมีการระบาดสายพันธุ์ G ในแรงงานต่างด้าวหนุ่มสาว อัตราการเสียชีวิตจึงมีน้อย เฝ้าระวังอย่างมากคือสายพันธุ์ Alpha จากอังกฤษ เกิดระบาดรวดเร็ว แนวโน้มยากควบคุม จนคนเรียกร้องและรอวัคซีน ทุกสิ่งเป็นสิ่งที่ใหม่ ได้ทำการศึกษาผลของวัคซีนชนิดต่างๆ ทั้งฉีดตรง ฉีดไขว้ ทำให้อยอมรับไปทั่วโลก</p>	
<p>บุหรีไฟฟ้า</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (คมชัดลึก, thaitabloid, hfocus)</p> <p>-นพ.ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล อธิบดีกรมควบคุมโรค เผย ผลศึกษาวิจัยของสหรัฐฯ พบสารฟอร์มาลดีไฮด์ หรือที่รู้จักกันชื่อน้ำยาดองศพ ซึ่งเป็นสารเคมีอันตรายที่ปล่อยออกมาในระหว่างการใช้บุหรีไฟฟ้า ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของผู้สูบบุหรี่และผู้ได้รับละอองไอจากบุหรีไฟฟ้า เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งทางเดินหายใจเรื้อรัง เสี่ยงเกิดมะเร็ง และระคายเคืองต่อดวงตาและผิวหนัง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (เดลินิวส์, กรุงเทพธุรกิจ, ch3, hfocus)</p> <p>-ราชวิทยาลัยวิชาชีพอศพแห่งประเทศไทย ได้ร่วมออกแถลงการณ์ "หมอมไม่เอาบุหรีไฟฟ้า" โดยจัดเสวนาให้ข้อมูลด้านโทษของบุหรีไฟฟ้า ซึ่งเป็นอันตรายต่อทั้งตัวผู้สูบบุหรี่ และ คนรอบข้าง มีฤทธิ์ทำลายทุกระบบของร่างกาย ได้มากกว่าคนที่ไม่สูบบุหรี่ถึง 2 เท่า ขณะที่สิ่งที่น่ากังวลในตอนนี้คือ บุหรีไฟฟ้ากำลังระบาดเข้าไปในกลุ่มเด็กและเยาวชนเพิ่มขึ้น ในขณะที่อายุของผู้สูบบุหรี่ลดลง ประธานและผู้แทนจาก 14 ราชวิทยาลัยวิชาชีพอศพแห่งประเทศไทย ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการใช้บุหรีไฟฟ้าในประเทศไทยในแถลงการณ์ หมอมไม่เอาบุหรีไฟฟ้า โดยสนับสนุนให้คงกฎหมายห้ามนำเข้าและห้ามขายบุหรีไฟฟ้า และ ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องคำนึงถึงสุขภาพเด็กและเยาวชนมากกว่าผลกำไรหรือภาษี</p>	
<p>เพิ่มมาตรการลดอัตราการฆ่าตัวตายในไทย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (เดลินิวส์, thaitodaynews)</p> <p>- นพ.กิตติศักดิ์ อักษรวงศ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต เผยว่า จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพระบบดูแลเฝ้าระวังผู้มีปัจจัยเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย โดยเป็นการให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการฆ่าตัวตายโดยผู้เชี่ยวชาญ เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตายในระดับจังหวัด พร้อมทั้งเป้ากำหนดอัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จของคนไทยต้องไม่เกิน 7.8 ต่อแสนประชากร ในปี 2568 ลดจากรายงานปี 2567 อัตราการฆ่าตัวตายอยู่ที่ 7.9 ต่อแสนประชากร</p>	
<p>ป่วยโรคไต ห้ามทานผักโขม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ antifakenewscenter</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- กรมอนามัย ชี้แจงประเด็นผู้ป่วยโรคไต ห้ามรับประทานผักโขม เนื่องจากมีกรดออกซาลิกในปริมาณสูง เป็นข้อมูลจริงซึ่งผักโขมเป็นพืชที่มีปริมาณกรดออกซาลิกสูง ดังนั้น ผู้ป่วยโรคไตควรจำกัดปริมาณการบริโภคผักโขม หรือปรึกษาแพทย์/ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการก่อนรับประทาน</p>	
<p>โรคหลอดเลือดสมอง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (Thaitodaynews)</p> <p>- นพ.ธนินทร์ เวชชาภินันท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า โรคหลอดเลือดสมองเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศไทยและทั่วโลก ในประเทศไทยโรคหลอดเลือดสมองเป็นสาเหตุการตายอันดับที่ 1 และเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับ 2 พบได้ทั้งเพศชายและเพศหญิง หากเกิดโรคแล้วผู้ป่วยส่วนใหญ่จะมีความพิการหลงเหลืออยู่ ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตต่อครอบครัว สังคม และเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ แต่หากผู้ป่วยได้รับการรักษาอย่างทันที่ จะช่วยลดความรุนแรงของโรคและความพิการลงได้ การป้องกันโรคหลอดเลือดสมองจึงเป็นวิธีการที่ดีที่สุด ประชาชนจะต้องมีความรู้ เรื่องปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรค การป้องกัน การปฏิบัติตัวให้ถูกต้อง</p>	
<p>หลายคลังเครื่องมือแพทย์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(เดลินิวส์, มติชน) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, มติชน, ผู้จัดการ, สยามรัฐ คมชัดลึก, เดลินิวส์, sondhitalk, news1live, linetoday, mcot, thaitabloid)</p> <p>-เจ้าหน้าที่ตำรวจนครบาล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ออ. เข้าตรวจค้นอาคารแห่งหนึ่ง ย่านถนนอนามัยงามเจริญ แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร หลังสืบทราบว่ามีกลุ่มนายสินค้าประเภทยาและเครื่องมือแพทย์ผิดกฎหมายทางออนไลน์ พร้อมจับกุมนางชุตติมา ฮวง อายุ 60 ปี และยึดของกลางได้จำนวนมาก เช่น ยาช่วยการนอนหลับ, ยาละลายเสมหะ, วิตามิน, อาหารเสริม, สมุนไพรฆ่าเชื้อรา, เครื่องสำอาง, เครื่องวัดความดัน ที่ไม่ได้มีการขึ้นทะเบียนตำรับ ไม่ได้แจ้งรายละเอียดหรือไม่ได้จัดแจ้ง และไม่ได้รับอนุญาตให้จำหน่าย, โทรศัพท์มือถือ, แท็บเล็ต และวิทยุสื่อสาร นำตัวดำเนินคดีต่อไป ทั้งนี้ หากพบการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่โอ้อวดเกินจริง หรือได้รับอันตรายจากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ให้แจ้งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบหรือแจ้งเบาะแสการกระทำความผิดมายังเพจ "สืบนครบาล IDMB" ได้ตลอด 24 ชั่วโมง</p>	
<p>บุกจับร้านขายสมุนไพรวิเศษ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สยามรัฐ, แนวหน้า, linetoday)</p> <p>- ตำรวจท่องเที่ยว สนธิกำลัง สสจ.ชลบุรี ประชุมวางแผนจับกุมร้านขายยาสมุนไพร ย่านถนนเลียบชายหาดเมืองพัทยา จ.ชลบุรี หลังได้รับการร้องเรียนจากนักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยเฉพาะกลุ่มคนประเทศอินเดีย ว่า ทางร้านจะมีพนักงานเป็นแขกปากีสถาน เดินรับเรา เสนอขายยาสมุนไพรอัดอ้างสรรพคุณเกินจริง หากเจอเหยื่อที่อ้วนลงพุง หรือศีรษะล้าน พวกเขาเหล่านี้จะเข้ามาหลอกล่อ เสนอขายสมุนไพรลดพุง น้ำยาปลูกผม เห็นผลภายใน 7 วัน ทำให้มีเหยื่อหลงเชื่อซื้อสมุนไพรในราคาที่สูงหลักพันจนถึงหลักหมื่น หากเหยื่อไม่ซื้อ มักจะถูกข่มขู่ทำร้ายร่างกาย ก่อให้เกิดความเสียหายด้านภาพลักษณ์และการท่องเที่ยว ทั้งนี้ จากการส่งสายลับเข้าไปซื้อยาสมุนไพรในครั้งนี้ สามารถตรวจยึดผงยาสมุนไพรเถื่อนเป็นผงสีเหลือง สีน้ำตาล สีเทา สีครีม บรรจุ ใส่ขวดแก้ว และ โพลพลาสติก ไม่ติดสลากระบุยี่ห้อ และอายุ. จำนวน 28 ขวด และใบรายการสมุนไพรพร้อมราคา จำนวน 1 ใบ พร้อมทั้งจับกุมพนักงานร้าน เป็นชายชาวปากีสถาน 1 ราย หญิงสาวชาวเมียนมา 1 ราย และผู้หญิงไทย 2 ราย รวมทั้งสิ้นจำนวน 4 ราย ส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมาย</p>	
<p>โครงการลดเหล้าเข้าพรรษา</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (Nbt, hfocus) นสพ.(มติชน, ไทยรัฐ)</p> <p>- นพ.พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์ ผู้จัดการ สสส. เผย โครงการลดเหล้าเข้าพรรษาปี 2567 มีผู้ลด ละ เลิกเหล้ากว่า 13.15 ล้านคน เพิ่มขึ้น 3 ล้านคนจากปี 2566 ช่วยประเทศประหยัดค่าใช้จ่ายถึง 10,280 ล้านบาท โดยร้อยละ 73.3 ระบุสุขภาพร่างกายและจิตใจดีขึ้น ขณะเดียวกัน เครือข่ายงดเหล้าและชมรมคนหัวใจเพชรร่วมรณรงค์กว่า 3,500 เครือข่าย มีผู้ลงนามปฏิญาณตน 32,495 คน พร้อมติดตามผลช่วยให้ผู้งดเหล้าครบพรรษาพัฒนาตนสู่บทบาทอาสาสมัครในชุมชน</p>	
<p>สปปปลา</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ TNN</p> <p>- จากกรณีกรมอนามัย สั่งปิดคาเฟ่ปลากราฟแห่งหนึ่งในจ.ชลบุรี เนื่องจากผิด พ.ร.บ.สาธารณสุข อาจเข้าข่ายเป็นแหล่งก่อสิ่งสกปรก ด้านนพ.มนูญ ลีเชวงวงศ์ ประธานกรรมการทุนวิจัยวัณโรค ต้อตา ศิริราชมูลนิธิฯ เผย สปปปลาถือเป็นแพะรับ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ของแปลก ที่ใครก็อยากลอง ซึ่งมีโอกาสเสี่ยงสูงที่จะติดเชื้อโรคจากการใช้บริการสปาปลา โดยเฉพาะโรคฉี่หนูโรคเห็บที่ทำให้เกิดโรคผิวหนังในคนรักษาหายได้ยาก และต้องใช้เวลาในการรักษาเป็นจำนวนมาก</p>	
<p>หมอมหุ" เตือนไวรัสร้ายแรงระบาด 17 ประเทศ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (เดลินิวส์, ผู้จัดการ, sondhitalk, news1live, linetoday, tnews)</p> <p>- เพชบุ๊ก “หมอมหุ วีระศักดิ์” หรือ รศ.นพ.วีระศักดิ์ จรัสชัยศรี อาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านนิติเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) โพสต์ระบุข้อความว่า “ไวรัสร้ายแรง ระบาด 17 ประเทศ เลือดออกตามผิวหนัง และอวัยวะขณะนี้มีการพบฝีดาษวานรสายพันธุ์ clade I (clade I strain of mpox), ไวรัสมาร์บวร์ก (Marburg) และไวรัสโอโรพุซ (Oropouche) ใน 17 ประเทศ รวมทั้งจุดระบาดหนึ่งในแถบแคริบเบียนด้วย</p> <p>ไวรัสมาร์เบิร์ก ซึ่งเป็นอันตรายถึงชีวิต สามารถทำให้ผู้ป่วยเลือดออกตาได้ และมีอัตราการเสียชีวิตที่น่าตกใจถึง 88 เปอร์เซ็นต์ ข้อมูลจาก WHO เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2024 รายงานว่า สาธารณรัฐวันดามีผู้ป่วยโรคไวรัสมาร์เบิร์กทั้งหมด 64 ราย รวมผู้เสียชีวิต 15 ราย (อัตราการเสียชีวิต 23.4%) ขณะนี้มีการติดตามผู้สัมผัสใกล้ชิดอยู่ที่ 1,146 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2024) โดยกรณีเริ่มต้นเป็นชายอายุระหว่าง 20-30 ปี ที่มีประวัติสัมผัสกับค้างคาวในถ้ำ ส่วนใหญ่ในเขตเมืองคิกาลี (Kigali) ปัจจุบันยังไม่มียุติหรือยาต้านไวรัสที่ได้รับอนุญาตโดยเฉพาะสำหรับรักษาโรคติดเชื้อไวรัสมาร์เบิร์ก ดังนั้นการรักษาจึงเป็นเพียงการประคับประคอง</p> <p>แนวทางการป้องกันและควบคุมโรคสำหรับประเทศไทย ผู้ที่มีประวัติเดินทางจากสาธารณรัฐวันดา และประเทศในแถบแอฟริกา ควรสังเกตอาการเบื้องต้นเป็นเวลา 21 วัน หากมีอาการไข้สูง ปวดศีรษะอย่างรุนแรง ปวดกล้ามเนื้อ ท้องเสีย ถ่ายเป็นน้ำ ปวดท้อง คลื่นไส้ อาเจียน ควรไปพบแพทย์ และตรวจหาเชื้อทันที ผู้ป่วยที่สงสัยหรือได้รับการยืนยันว่าติดเชื้อ ควรแยกกักตัวอย่างน้อย 42 วัน ยึดมาตรการ D-M-H-T</p>	
<p>จัดตั้งกองทุนยามะเร็ง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยโพสต์), เว็บไซต์ (บ้านเมือง)</p> <p>-ศ.เกียรติคุณ นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รก.รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ: ความเป็นไปได้ของการจัดตั้งกองทุนยามะเร็ง (Cancer Drugs Fund: CDF) ในประเทศไทย ครั้งที่ 3 จัดโดยราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดย วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ศูนย์การเรียนรู้และวิจัยเฉลิมพระเกียรติฯ และโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ร่วมกับ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ บริษัท โรช ไทยแลนด์ จำกัด ณ ห้องแม่พระธรณี 4-5 โรงแรมอควิน แกรนด์ คอนเวนชั่น โดยมี กิตติกร โล่ห์สุนทร เลขาธิการ รว.สส., รศ.ดร.ชูศักดิ์ ลิ้มสกุล รก.รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์, รศ.ภญ.ดร.ภุรี อนันตโชติ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงาน</p>	
<p>ค่ารักษาพยาบาลในเอเชียพุ่งสูง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (sanook)</p> <p>-เสนอบทความ จากผลการสำรวจแนวโน้มค่ารักษาพยาบาลทั่วโลกล่าสุด จาก วิลลิส ทาวเวอร์ วัตสัน (Willis Tower Watson - WTW) บริษัทที่ปรึกษาโบรกเกอร์ และโซลูชันชั้นนำระดับโลก คาดการณ์ว่าค่ารักษาพยาบาลในประเทศไทยจะเพิ่มขึ้น 14.2% ในปี 2568 ลดลงเล็กน้อยจาก 15.2% ในปีนี้ แต่ยังคงสูงกว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปที่ 1.2% อย่างมาก ปัจจัยสำคัญหลายประการที่ส่งผลให้ค่ารักษาพยาบาลยังคงสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง อาทิ การเพิ่มสูงขึ้นของการเข้ารับการรักษาพยาบาลที่ถูกเลื่อนออกมาในช่วงที่มีการระบาดของโควิด-19 อีกปัจจัยที่สำคัญ คือ การพัฒนาและนวัตกรรมการรักษาพยาบาลมีความก้าวหน้ามากขึ้น ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลปรับตัวสูงขึ้นเช่นกัน ความท้าทายเหล่านี้ต้องการการตอบสนองร่วมกัน ทั้งจากฝั่งของผู้บริโภค ผู้ให้บริการด้านสุขภาพ และผู้กำหนดนโยบาย ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันเพื่อสร้างระบบสาธารณสุขที่มีความยืดหยุ่นและคุ้มค่ามากขึ้น เพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนสามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพได้ ในขณะเดียวกัน บทบาทของรัฐบาลก็มีความสำคัญไม่แพ้กัน ตั้งแต่การกำหนดนโยบายที่ส่งเสริมการจัดการต้นทุนไปจนถึงการกำหนดมาตรฐานค่านิยมของ "ความจำเป็นทางการแพทย์" และการควบคุมราคา ความพยายามร่วมกันเหล่านี้มีเป้าหมายเพื่อทำให้ค่ารักษาพยาบาลมีเสถียรภาพ ช่วยให้การกำหนดราคาและความพร้อมของประกันเป็นไปอย่างเป็นธรรมและคาดการณ์ได้สำหรับทุกคน เมื่อค่ารักษาพยาบาลเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง การปรับราคาเบี้ยประกันสุขภาพดูเหมือนจะเป็นทางออกที่จำเป็น ซึ่งไม่ใช่เพียงแค่การปรับเปลี่ยนด้านการเงินเท่านั้น แต่ยังเป็นก้าวสำคัญสู่อนาคตการรักษาสุขภาพที่ยั่งยืนด้วยความร่วมมือระหว่างบริษัทประกันภัย ผู้ให้บริการด้านสุขภาพ ผู้กำหนดนโยบาย และผู้บริโภค</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>แอปพลิเคชัน "PHUP โสมฮัก ฮีลใจ ้วยทิน"</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (newswit, thiland4)</p> <p>- คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.พะเยา ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ การดูแลจิตใจ สร้างเครือข่ายด้านสุขภาพจิต ระหว่าง รพ.สวนปรุง และศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 เชียงใหม่ กรมสุขภาพจิต เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา นิสิต ในการดูแลด้านสุขภาพจิต ทักษะการจัดกิจกรรม และทักษะชีวิตที่จำเป็น เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมและวิจัยในเชิงพื้นที่ภาคเหนือตอนบน และเพื่อให้เกิดภาคีเครือข่ายการดำเนินงานด้านความรอบรู้ และส่งเสริมการป้องกันปัญหาสุขภาพจิต โดยมีแนวคิดแก้ไขปัญหาผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย ในรูปแบบแอปพลิเคชันไลน์ ชื่อ"PHUP โสมฮัก ฮีลใจ ้วยทิน" ทั้งในระบบ IOS และ Android</p>	
<p>เตือนหญิงตั้งครรภ์ อย่าปล่อยให้ยุ่งยาก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (แนวหน้า , linetoday)</p> <p>- นพ.ทวีชัย วิษณุโยธิน ผอ.สคร.ที่ 9 นครราชสีมา แนะนำหญิงตั้งครรภ์ควรป้องกันตนเองอย่าให้ถูกยุ่งกัด้ ด้วยการทายากันยุง และไปฝากครรภ์ หากตรวจพบว่าติดเชื้อไวรัสซิกา ต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด โดยสูตินรีแพทย์ ส่วนในชุมชน ขอให้ค้นหาหญิงตั้งครรภ์ เนื่องจากเป็นกลุ่มเสี่ยงที่ติดเชื้อแล้วทารกจะมีโอกาสพิการศีรษะเล็กได้ และขอให้ช่วยกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในบริเวณบ้าน และรอบๆ ชุมชน โดยใช้มาตรการ 3 เก็บป้องกัน 3 โรค</p>	
<p>ชุดาน “อหิวาตกโรค” ระบาด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ch7)</p> <p>-ชุดาน แอลงสถานการณ์ “อหิวาตกโรค” ระบาด คร่าชีวิตผู้คนในประเทศชุดานแล้วอย่างน้อย 1,180 คน นับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา แม้ทางการชุดานจะดำเนินมาตรการต่างๆ เช่น การทำความสะอาด การฆ่าเชื้อ และจัดตั้งศูนย์กักกันโรคแล้ว แต่ยังคงขาดแคลนทั้งยารักษาโรคและบุคลากรทางการแพทย์ นอกจากนี้ สถานการณ์ความขัดแย้งภายในประเทศทำให้วิกฤตด้านมนุษยธรรมเลวร้ายลงเรื่อย ๆ</p>	